

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN CHỈ ĐẠO 138**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Số: *114*/UBND-BCĐ

V/v Tăng cường quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các trường hợp người bị mắc bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác, loạn thần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành, thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian gần đây, trên địa bàn toàn quốc, tình hình đối tượng mắc bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy vi phạm pháp luật có diễn biến phức tạp, nhất là đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác, loạn thần (*thường gọi là "ngáo đá"*) gây án giết người, cố ý gây thương tích cho nhiều người, kể cả bố, mẹ, người thân trong gia đình, gây hoang mang, lo lắng trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại nhiều địa phương và gây phức tạp về ANTT tại địa bàn cơ sở.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến cuối năm 2018, toàn quốc có khoảng 200.000 người bị bệnh tâm thần nặng; người bị bệnh tâm thần có khả năng gây án, phạm tội cao gấp 6 – 7 lần người bình thường, tập trung chủ yếu ở 03 dạng là: tâm thần phân liệt, tâm thần hoang tưởng và dạng tâm thần trầm cảm. Tuy nhiên cả nước hiện chỉ có 26 trung tâm chăm sóc, điều trị cho khoảng 10.000 bệnh nhân tâm thần, số người bệnh còn lại chủ yếu ở cùng người thân tại gia đình, điều trị bệnh tại nhà, một số sống lang thang ngoài xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho tính mạng những người sống xung quanh bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 người bị bệnh tâm thần nặng, trong đó có: 530 người đang được điều trị tại Trung tâm xã hội của Sở Lao động thương binh và xã hội, 210 người đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, 4.260 bị bệnh tâm thần đang sống tại cộng đồng. Về người nghiện ma túy hiện có 2.957 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có 2.016 người đang ở ngoài cộng đồng và có 1.928 người nghiện ma túy tổng hợp.

Trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra 02 vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác, loạn thần gây ra như: Vụ Giết người xảy ra ngày 17/4/2019, đối tượng Huỳnh Văn Chung (*sinh năm 1976, trú tại 36/9, đường 12, phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh*) điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên quốc lộ 51 đến địa bàn tỉnh BR-VT đã gây tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích cho người đi đường và đâm xe vào lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, khiến 01 đồng chí CSGT Công an tỉnh BR-VT hy sinh; Vụ Giết người xảy ra ngày 11/8/2019,

đối tượng là Ngô Thiên Ân, (sinh năm: 1992, trú tại: ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) sau khi sử dụng ma túy đá tại nhà bị ảo giác, loạn thần “ngáo đá” đã dùng gậy sắt đánh và châm lửa đốt mẹ ruột Ân là bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm: 1954, cùng trú tại địa chỉ trên).

Do đó, để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác – “ngáo đá”, người bị mắc bệnh tâm thần vi phạm pháp luật, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế

Làm tốt công tác quản lý, chữa trị đối tượng mắc bệnh tâm thần, đối tượng nghiện ma túy, “ngáo đá”, tại các cơ sở y tế, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm cai nghiện bắt buộc; Nâng cao hiệu quả của đề án “Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng” theo Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, lập hồ sơ, kịp thời bổ sung danh sách người nghiện trong hệ thống hồ sơ để có biện pháp quản lý người nghiện, tư vấn, điều trị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức cho nhân dân về: Cách nhận biết đối tượng mắc bệnh tâm thần, bị ảo giác, loạn thần “ngáo đá”; hậu quả, tác hại khi người mắc bệnh tâm thần, “ngáo đá” thực hiện hành vi phạm tội... để từ đó có biện pháp quản lý, phòng ngừa và đưa người mắc bệnh tâm thần, “ngáo đá” vào các cơ sở chữa trị kịp thời.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, kịp thời phát hiện, tố giác trường hợp lái xe (nhất là lái xe khách, xe Bus, Taxi) sử dụng ma túy với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra.

3. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với các trung tâm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình thủ tục cấp giấy phép, tránh trường hợp người bị bệnh tâm thần, người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng giấy khám sức khỏe giả để xin cấp, đổi giấy phép lái xe.

Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động là tài xế không sử dụng ma túy.

4. Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh

- Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phát hiện đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng ma túy để làm trong sạch địa bàn, cắt đứt nguồn cung cho các đối tượng sử dụng ma túy.

- Lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh: tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

5. Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố

Phát huy sự quan tâm, tham gia tích cực của cộng đồng để xây dựng mô hình thực hiện các chương trình hỗ trợ, chăm sóc điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng tâm thần, người nghiện ma túy.

Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở gia đình, người chăm sóc chữa trị cho người bị bệnh tâm thần đặc biệt quan tâm quản lý, trông nom người bệnh, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn người bệnh có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Tiến hành rà soát, lên danh sách số đối tượng mắc bệnh tâm thần, đối tượng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, số đối tượng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp (*ma túy đá, khay...*) đối tượng nghiện ma túy nặng hiện đang sinh sống trên địa bàn, đặc biệt chú ý số đối tượng có khả năng, nguy cơ gây án cao (*có tiền sử bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy, người bị tâm thần phân liệt, tâm thần hoang tưởng, trầm cảm*). Trên cơ sở đó có biện pháp quản lý, đồng thời động viên gia đình có người mắc bệnh tâm thần đưa người mắc bệnh tâm thần vào cơ sở y tế điều trị, chữa bệnh.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong khi thi hành công vụ nhằm xử lý các vụ việc liên quan đến đối tượng tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng bị ảo giác, loạn thần – “ngáo đá” do sử dụng ma túy nhằm đảm bảo ANTT tại cơ sở và an toàn cho lực lượng thi hành công vụ, nhân dân và cho bản thân đối tượng.

Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; Tiếp tục duy trì thực hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy tại xã, phường, thị trấn.

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai, tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên.

Giao Công an tỉnh (*Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh*) theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Nhận được Công văn này, đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/hiện);
- TTr Tỉnh ủy, UBND tỉnh (thay b/c);
- Công an tỉnh (để theo dõi);
- Lưu CAT-PV01.TTrBCĐ 138.KH.

NC4



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Thanh Tịnh